

**ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE SOUTHERN CALIFORNIA TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ BÀN TRÒN TRUYỀN THÔNG VIỆT NGỮ TẠI ORANGE COUNTY
KIỀU MỸ DUYỀN**



Hiệp Hội Phát Huy Công Lý cho người Mỹ gốc Á, Nam California (AJSOCAL) được thành lập năm 1983, là tổ chức vô vụ lợi về quyền công dân và pháp lý lớn nhất quốc gia dành cho người Mỹ gốc Á Châu và người dân các đảo Thái Bình Dương. AJSOCAL trợ giúp pháp lý miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp và khả năng hạn chế về Anh ngữ liên quan đến luật gia đình, quyền công dân, nhập cư và luật gia cư, cũng như trợ giúp đăng ký các dịch vụ bảo hiểm y tế.

Ngày 22/2/2024, Hiệp Hội Phát Huy Công Lý cho người Mỹ gốc Á Châu, Nam California tổ chức họp báo với các tổ chức truyền thông Việt ngữ tại thành phố Garden Grove. Cuộc họp này nhằm thông báo số liệu thống kê năm 2023 của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý cho người Mỹ gốc Á Châu, Nam California và đề hỏi ý kiến của giới truyền thông về nhu cầu cần thiết của người Á Châu trong đời sống hàng ngày. Ban tổ chức gồm có bà Alice Lee, giám đốc điều hành của bộ phận giao tế cộng đồng, bà Hà Phương Thư, trưởng nhóm bảo vệ gia cư, và ông William Chánh Trần, chuyên viên giao tế cộng đồng.

Thư mời do ông William Chánh Trần gửi đến truyền thông ở Orange County với sự hiện diện của Thiện Lê, báo Người Việt, cô Bích Phương, đài Viet Face, bà Như Hào, giám đốc đài Mẹ Việt Nam, ông Dương Bích Tú, đài Little Saigon, ông Mai Tuấn, đài VBS, ông Vũ Hoàng Lâm, Phố Bolsa TV, ông Tường Thắng, đài SBTN, ông Phạm Khanh, đài Saigon TV, v.v.

Mở đầu chương trình, ông William Chánh Trần cảm ơn truyền thông đã đến buổi họp để có cơ hội hỏi ý kiến về việc phục vụ cộng đồng Á Châu, mọi người được nói 3 vấn đề, như người Á Châu bị kỳ thị. Ông báo cáo số liệu thống kê của các dịch vụ của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý cho người Mỹ gốc Á Nam California năm 2023. Năm 2023, hội đã trợ giúp hơn 11,000 người và nhận được hơn 9,000 câu hỏi cần tư vấn. Người Mỹ gốc Việt chiếm tỷ lệ cao nhất với 26,4%. Các câu hỏi về luật pháp nhập cư, luật gia đình và luật gia cư. Hầu hết khách hàng tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền công dân, ly hôn do bạo lực gia đình và trục xuất. 85% là cư dân Orange County và 10% là cư dân Los Angeles.



Ông William Chánh Trần, chuyên viên giao tế cộng đồng và bà Hà Phương Thư, trưởng nhóm bảo vệ gia cư.

Bà Alice Lee, giám đốc điều hành của bộ phận giao tế cộng đồng, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thấy cộng đồng người Việt ở California chiếm tỷ lệ cao hơn trong

việc sử dụng các dịch vụ khác nhau của AJSOCAL nhờ vào các nhân viên và luật sư người Việt tận tụy của chúng tôi. Chúng tôi cần quý vị ủng hộ nhiều hơn trong năm nay khi chúng tôi đang có kế hoạch tiếp xúc và liên kết với cộng đồng, đặc biệt là trong việc đánh giá nhu cầu hiện tại của cộng đồng để điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi tốt hơn."

Chương trình của hiệp hội pháp lý người Mỹ gốc Á Châu đưa ra thảo luận rất phong phú: luật gia đình, luật gia cư, luật di trú, kỳ thị người Á Châu, chăm sóc sức khỏe, v.v. Văn phòng có người nghe điện thoại, nhiều ngôn ngữ khác nhau: tiếng Việt, Đại Hàn, Tàu, v.v. Mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Văn phòng có luật sư chuyên môn về nhiều ngành khác nhau.



Ông William Chánh Trần đại diện cho cộng đồng Việt Nam và một số chuyên viên khác sẽ trả lời một cách tận tình những câu hỏi của quý vị: tiếng Việt (714-477-2958), tiếng Anh (888-349-9695), tiếng Hoa (800-520-2356), tiếng Đại Hàn (800-867-3640), tiếng Thái (800-914-9583), tiếng Ấn Độ (855-971-2552), tiếng Khmer (800-867-3126).

Đặc biệt, trong cuộc họp báo này, những nhà truyền thông cho nhiều ý kiến rất phong phú. Bà Như Hào quan tâm vấn đề di dân và người già. Kiều Mỹ Duyên chú trọng đến sức khỏe của người già ở viện dưỡng lão. Ông Mai Tuấn, đài truyền hình VBS, chú trọng đến vấn đề luật pháp của truyền thông. Ông Vũ Hoàng Lân, Phó Bolsa

TV, chú trọng vấn đề lừa đảo địa ốc, lường gạt lấy tiền của người này, người nọ, mua nhà rồi không có nhà, nhưng người lường gạt người khác vẫn phây phây ở phố Bolsa. Ông Thiện Lê, báo Người Việt, cũng đặt câu hỏi xuất sắc. Ông Tường Thắng, đài SBTN, đặt vấn đề về việc kỳ thị người Á Châu. Bà Bích Phương, đài Viet Face nêu vấn đề kỳ thị trong trường học. Ông Dương Bích Tú, đài Hồn Việt TV và Little Saigon quan tâm cùng vấn đề kỳ thị người Á Châu.

Hội từ thiện này đã từng đến thuyết trình ở văn phòng Ana Real Estate và Ana Funding cách đây vài tháng với hai luật sư trẻ người Mỹ gốc Đại Hàn và người Mỹ gốc Phi Luật Tân. Họ rất nhiệt tình giúp người nghèo.

Ông William Chánh Trần cho biết buổi họp báo hôm nay nhằm giới thiệu về việc làm của hiệp hội cũng như lấy ý kiến của giới truyền thông Việt Nam để có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Tất cả các thành viên của hiệp hội đều là luật sư chuyên nghiệp về di trú, luật gia đình, kỳ thị xã hội, giáo dục, văn hóa, v.v.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tìm kiếm trên trang mạng www.ajsocal.org hoặc liên hệ ông William Chánh Trần qua email wtran@ajsocal.org (Cell # 714-676-7480).

Orange County, 23/2/2024
KIỀU MỸ DUYẾN
(kieumyduyen1@yahoo.com)